



## เรื่อง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



### รายละเอียด

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2446 เทศบาล มีหน้าที่จัดการศึกษา ส่งเสริม บำรุง ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน หย่อนใจภายใน ท้องถิ่น จัดให้มีและบำรุงรักษาการคมนาคมทางบก ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลัก การสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุลผสมผสาน มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนา คนให้มีความ เป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมี คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก ประชาคม อาเซียน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ในด้านการ ท้องเที่ยว และการบิน ประกอบกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง มีสภาพภูมิศาสตร์และแนวพรมแดน



## ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ติดกัน 5 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน) และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยดินแดนเหล่านี้เป็นดินแดนที่เป็นบ่อเกิดของ วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลาย มีอิทธิพลและความผูกพันต่อผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะมีแม่น้ำโขง แม่น้ำสายวัฒนธรรมไหลผ่าน สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ส่งผลให้เกิด การเชื่อมโยงเมืองต่างๆ เข้าหากัน โดยเส้นทาง East-West Economic Corridor เกิดขึ้น โดยผ่านเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า การเกิด เส้นทางนี้ส่งผลให้เกิดเส้นทางการค้าใหม่ ผ่านแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ ก่อให้เกิดการ ผสมผสาน แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างมวลหมู่สมาชิก และได้มีการประกาศให้จังหวัดตากจังหวัดตาก เป็น พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศทั้งในเชิงความมั่นคง เศรษฐกิจ แหล่งทรัพยากร และจุดเชื่อมโยงไปยัง ภูมิภาคอื่น มีศักยภาพสูงต่อการ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจ ชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศ จึงได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลให้ 3 อำเภอในจังหวัดตาก คือ อำเภอแม่ สดอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในการเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า ระหว่างประเทศและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเข้มข้น เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประ เทศ โดยในวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้กำหนดให้ท้องที่จำนวน 14 ตำบล ใน 3 อำเภอดังกล่าว เป็นเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตาก แยกเป็น 4 ตำบลในอำเภอแม่สอด 3 ตำบลในอำเภอพบพระ และ 3 ตำบลในอำเภอแม่ระมาด

เทศบาลนครแม่สอด เล็งเห็นความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และจัดให้มีการบริการสาธารณะ เช่น การคมนาคมทางบก ระบบ รางระ บายน้ำ ตลอดจนทำนุบำรุงถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างแลนด์มาร์ก(Landmark) ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อ ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เทศบาลนครแม่สอดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด ขึ้นเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้สืบไป

คำสำคัญ : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลหลักเมือง

ที่มา :

<https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/mm/agencies/8/page/Shrine%20of%20King%20Nar esuan>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2022-08-03

[https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page\\_id=2144&code\\_db=610002&code\\_type=TK007](https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2144&code_db=610002&code_type=TK007)